



คำแถลงนโยบาย
นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์

โดย
นายวรรณินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์
นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายวรวรณินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์
นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ ที่เคารพทุกท่าน

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ให้กระผมดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศวรรคแรก กำหนดว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี นั้น

กระผม นายวรวรณินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน โดยจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และนโยบายของจังหวัดสุรินทร์ กระผมจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของกระผม ที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์ให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ใน ด้านต่างๆ รวม ๗ ด้าน คือ

๑. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

จะดำเนินการจัดการปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมมือกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน จะส่งเสริมสนับสนุนและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ จะพัฒนาเมืองสุรินทร์ให้เป็นเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดถึงจะปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อน เป็นปอดของเมืองให้ประชาชนได้ใช้จัดกิจกรรมและการสันทนาการ

๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จะส่งเสริมผู้ประกอบการให้ผลิต และจำหน่ายสินค้า บริการที่มีคุณภาพ สนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามความถนัดอย่างต่อเนื่อง จะปรับปรุงตลาดให้สะอาดและทันสมัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข ตลอดจนการเตรียมพร้อมและอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขยายเครือข่ายกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น

๓. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

จะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พัฒนาการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดตั้งห้องเรียนกีฬา ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาเพื่อพัฒนาเยาวชนให้ไปสู่ความเป็นมืออาชีพ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และทำนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง

๔. ด้านการบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย

จะรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมระบบการดูแลสุขภาพผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในเขตเมือง ส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเยาวชนและประชาชน ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๕. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

จะเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาคน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการและทักษะการจัดการ พร้อมทั้งการพัฒนาความเป็นผู้นำและความเข้มแข็งของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ส่งเสริมการรวมตัวของประชาชน องค์กรชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างเหมาะสม และเสริมสร้างให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

และการจราจร

จะปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่ ปรับปรุงไฟสาธารณะให้ส่องสว่างในทุกชุมชน พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจรของเมือง ให้เป็นระบบที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน จะพัฒนาปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล และปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้ายน้ำ

๗. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

จะส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของเทศบาล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และเที่ยงธรรม พัฒนาระบบการบริหารและการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างครอบคลุมและทั่วถึง อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนการบริหารในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการรับฟังเสียงประชาชน

ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์นี้ ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล การทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการบริหารงาน ทั้งนี้ การจะพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น ก็ด้วยการสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ทุกท่าน และที่สำคัญอย่างยิ่งคือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกกระผมเข้ามาทำหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ กระผมจะนำนโยบายที่ได้กล่าวมานี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์ ให้เป็นเมืองน่าอยู่มีความเจริญในทุกด้าน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ในวันนี้ ขอขอบคุณครับ

.....